

Số: 581 /SNN-VP

Trà Vinh, ngày 28 tháng 3 năm 2023

V/v trả lời câu hỏi của đoàn viên
thanh niên phục vụ cho Hội nghị
gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh
với thanh niên năm 2023

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh.

Theo Công văn số 377/SNV-XDCQTTN ngày 16/3/2023 của Sở Nội vụ về việc trả lời câu hỏi của đoàn viên thanh niên phục vụ cho Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2023.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời các câu hỏi liên quan đến ngành Nông nghiệp và PTNT như sau:

1. Câu hỏi của đơn vị Huyện đoàn Cầu Kè tại số thứ tự 1, Phụ lục kèm theo Công văn 377 của Sở Nội vụ

Sắp tới lãnh đạo ban ngành tỉnh có chủ trương, giải pháp gì trong việc chọn mô hình kinh tế mới cho thanh niên tham quan học hỏi kinh nghiệm và giải quyết vấn đề đầu ra cho sản phẩm khởi nghiệp hiệu quả?

Trả lời:

Hàng năm thông qua các nguồn vốn từ chương trình dự án Khuyến nông Trung ương, vốn sự nghiệp. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông tham mưu xây dựng các mô hình trình diễn, tổ chức tham quan, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình kinh tế có hiệu quả,... Tuy nhiên do kinh phí phân bổ có giới hạn nên việc triển khai các chương trình dự án phát triển kinh tế tại địa phương còn hạn chế (việc tham qua học tập kinh nghiệm chỉ gói gọn cho cán bộ kỹ thuật của ngành và địa phương). Các tổ chức đoàn thể nếu có nhu cầu (tham quan học hỏi kinh nghiệm) liên hệ Sở Nông nghiệp (qua Trung tâm Khuyến nông) sẽ được hướng dẫn, giới thiệu các mô hình sản xuất có hiệu quả, mô hình kinh tế mới để tự tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm.

2. Câu hỏi của đơn vị Huyện đoàn Châu Thành, Thị xã Duyên Hải và Càng Long tại số thứ tự 3, Phụ lục kèm theo Công văn 377 của Sở Nội vụ

Xin hỏi lãnh đạo tỉnh trong thời gian tới, tỉnh ta có cơ chế chính sách, đề án gì để hỗ trợ cho thanh niên trong ứng dụng chuyển đổi số sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm?

Trả lời:

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho tổ chức hoặc cá nhân, như chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025,... Các chính sách này là cơ sở để ứng dụng chuyển đổi số sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm và luôn được thường xuyên rà soát, sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Để thực hiện chuyển đổi số của tỉnh nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng, UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, như:

- Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/01/2022 của BTVTỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, phát triển kinh tế số đến năm 2025 chiếm trên 10% GRDP của tỉnh và đến năm 2030 là 25%.

- Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Các nội dung hỗ trợ, gồm: Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; Hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Hỗ trợ cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh.

- Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025 (kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh). Một trong những mục tiêu của Kế hoạch, đó là "...Đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, gắn với phát triển chế biến nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu".

- Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025 (Kèm theo Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh). Với các chính sách hỗ trợ: Công nghệ cao, thông tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, lãi suất vốn vay.

Ngoài ra, UBND đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thành Đề án chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong năm 2023.

Như vậy, tỉnh ta có nhiều cơ chế chính sách, đề án hiện tại và trong thời gian tới để hỗ trợ cho thanh niên trong ứng dụng chuyển đổi số sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể liên hệ với địa phương, sở ngành liên quan để được hướng dẫn.

3. Câu hỏi của đơn vị Huyện đoàn Tiểu Cần tại số thứ tự 10, Phụ lục kèm theo Công văn 377 của Sở Nội vụ

Xin hỏi lãnh đạo tỉnh trong thời gian tới các cơ quan chuyên môn tỉnh có giải pháp gì hay chính sách gì để giúp đỡ người sản xuất; tỉnh ta có chiến lược về ngành nghề như thế nào, đặc biệt chiến lược dài hạn để định hướng nghề nghiệp cho thanh niên khởi nghiệp phù hợp với từng địa phương cụ thể và có biện pháp quản lý đảm bảo đầu ra của sản phẩm.

Trả lời:

Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay gặp khá nhiều khó khăn, do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, giá cả vật tư đầu vào cao, tình trạng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, đặc biệt là thị trường tiêu thụ không ổn định, giá cả bấp bênh...

Nhằm góp phần cải thiện khó khăn nêu trên, người nông dân nói chung và thanh niên khởi nghiệp nói riêng cần hướng đến những giải pháp như sau:

(1) Về tổ chức lại sản xuất:

Cần thiết tổ chức lại sản xuất thông qua việc tham gia, thành lập các HTX nông nghiệp, Tổ hợp tác nông nghiệp tại địa phương.

(2) Về chính sách hỗ trợ:

Trong năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 78/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Chính sách ra đời nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng liên kết; cung cấp các giải pháp, dịch vụ hỗ trợ thành viên nhằm chuẩn hóa quy trình kỹ thuật sản xuất, chất lượng sản phẩm; phương án đồng quản lý tài nguyên, môi trường sản xuất; ứng phó với khủng hoảng thị trường, biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường...

Qua hơn 04 năm, đã có 05 dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của 05 HTX nông nghiệp được phê duyệt và triển khai thực hiện. Theo đánh giá của địa phương, các dự án này đã góp phần tích cực trong việc giúp người nông dân quen dần việc hợp đồng và thực hiện hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp với mức giá thỏa thuận giữa các bên, hạn chế được tình trạng bị tư thương ép giá, đồng thời sản xuất đồng bộ theo một quy trình kỹ thuật chung.

(3) Đơn vị hỗ trợ thực hiện:

- Về tư vấn, hỗ trợ thành lập HTX nông nghiệp, Tổ hợp tác nông nghiệp: vui lòng liên hệ Sở Nông nghiệp và PTNT (*Chi cục Phát triển nông thôn*) hoặc Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

- Về tư vấn chính sách hỗ trợ liên kết: vui lòng liên hệ Sở Nông nghiệp và PTNT (*Chi cục Phát triển nông thôn*), Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố.

4. Câu hỏi của đơn vị Thị xã Duyên Hải tại số thứ tự 22, Phụ lục kèm theo Công văn 377 của Sở Nội vụ

Tỉnh ta có những chính sách hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp sạch trong thời gian tới?

Trả lời:

Phát triển nông nghiệp sạch là một xu thế tất yếu hiện nay và trong thời gian tới, nông nghiệp sạch phải gắn với chuyên đổi số. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển nông nghiệp sạch. Như, Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025, có các chính sách: Chính sách hỗ trợ quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), Chính sách hỗ trợ các cơ sở tham gia Chương trình OCOP, Chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ rau an toàn, Chính sách hỗ trợ vườn cây ăn quả, vườn cây dứa, Chính sách hỗ trợ ngư dân sắm, lắp đặt thiết bị VMS trên tàu cá. Hoặc Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, có các chính sách: Tiếp cận, hỗ trợ tín dụng, Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường, Hỗ trợ đầu tư cơ sở: Bảo quản, chế biến nông sản; giết mổ gia súc, gia cầm; chế tạo thiết bị, linh kiện, máy nông nghiệp; sản xuất sản phẩm phụ trợ. Hoặc Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025 (Kèm theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, có các chính sách: Đào tạo, Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm. Hoặc Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, có các chính sách vay vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp,...

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể liên hệ với địa phương hoặc Sở Nông nghiệp và PTNT để được hướng dẫn cụ thể.

5. Câu hỏi của đơn vị Huyện đoàn Càng Long tại số thứ tự 31, Phụ lục kèm theo Công văn 377 của Sở Nội vụ

Trên địa bàn xã, hiện nay ngoài đa phần các bạn đoàn viên thanh niên đi làm tại các khu công nghiệp, các thành phố lớn thì cũng có không ít bạn thanh niên lựa chọn lập nghiệp tại quê hương. Với địa bàn huyện nhà chủ yếu phát triển kinh tế nông nghiệp, đa số các bạn bước đầu lựa chọn khởi nghiệp bằng những mô hình trồng rau, trồng cây ăn quả, nuôi gà, nuôi lợn với mô hình vừa và nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề khởi nghiệp trong nông nghiệp gặp một số khó khăn

về: *Vốn, kỹ thuật canh tác, chăm sóc và đặc biệt là vấn đề đầu ra cho sản phẩm. Xin hỏi trong thời gian tới các cấp, các ngành có những giải pháp gì để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tại địa phương?*

Trả lời:

Như trên đã trình bày, trên địa bàn tỉnh hiện tại có rất nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, khởi nghiệp. Một số khó khăn:

- **Về vốn:** Tổ chức, cá nhân có thể liên hệ với các Hội, đoàn thể, các Ngân hàng để được hỗ trợ và hưởng các chính sách vay ưu đãi.

- **Về kỹ thuật canh tác, chăm sóc:** Cần liên hệ với các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản,...), phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế thị xã, thành phố,... để được hướng dẫn cụ thể.

- **Về đầu ra cho sản phẩm** (*trả lời chung các câu hỏi*): Đây là vấn đề quyết định của sản xuất nông nghiệp hiện nay. Về phía tỉnh, đã có nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, như kêu gọi doanh nghiệp liên doanh, liên kết, tổ chức các cuộc xúc tiến thương mại, hỗ trợ đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử,... Đối với các mô hình khuyến nông giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh (đã được phê duyệt), bắt buộc phải có liên kết tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, về phía nhà sản xuất cần phải đảm bảo một số yêu cầu về sản phẩm thì sẽ không gặp khó về đầu ra. Đó là, sản phẩm phải được sản xuất an toàn, chất lượng ổn định, minh bạch, truy xuất được nguồn gốc; sản phẩm phải mang tính đặc trưng, không sản xuất theo phong trào, phải đáp ứng theo yêu cầu của người tiêu dùng; sản phẩm có số lượng đủ lớn,...

Trên đây là ý kiến trả lời câu hỏi của đoàn viên thanh niên phục vụ Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2023, xin gửi Sở Nội vụ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD và các PGD Sở;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Văn Đông